

Sức mạnh "40"

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: TẠO ĐỘT PHÁ TRONG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định đây là chủ trương đúng, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng CSXH, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị toàn tỉnh và Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cần tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.



Gia đình ông Vũ Văn Hiến, thôn Đông An, xã Tụ Tân (Vũ Thu) phát triển nghề mộc từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng là một trong những đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW. Chỉ trong 10 năm thực hiện Chỉ thị, trên địa bàn huyện đã có gần 52.000 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Đến ngày 30/4/2024, tổng

đư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện đạt 594,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,19 lần so với năm 2014 với 12.723 người nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Toàn huyện hiện có 25/38 xã, thị trấn không có nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,09% tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Mặc dù những kết quả đạt được là rất tích cực song quá trình triển khai

thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở huyện Đông Hưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Chất lượng tín dụng tuy đã được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu ở mức tương đối thấp nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; việc xử lý nợ xấu có nhiều khó khăn đối với trường hợp hộ vay không còn ở địa phương do đi làm ăn xa hoặc chuyển nơi cư trú. Bên cạnh đó, những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều cụm công nghiệp, nhu cầu vay vốn chương trình cho

vay giải quyết việc làm rất lớn và đang trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH còn thấp, trong khi đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dân chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân.

Cùng với Đông Hưng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng tồn tại một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại một số đơn vị chưa được thường xuyên dẫn đến một bộ phận người dân chưa nắm bắt kịp thời để tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay của các đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm với hoạt động tín dụng chính sách có lúc, có nơi gắn kết chưa chặt chẽ, dẫn đến một bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay hiệu quả chưa cao...

Tạo sức mạnh tổng hợp

Ông Phạm Bá Yêm, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh khẳng định: Sau 10 năm Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào thực tiễn đã góp phần tạo nguồn lực rất lớn cho tín dụng chính sách. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngày càng cao, số lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ngày càng nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, cuộc sống của nhiều hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy công cuộc phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Tuy nhiên, từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW thời gian qua cũng như bối cảnh hiện nay đó là Thái Bình đang đẩy nhanh công cuộc phát triển, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng đòi hỏi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng như các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn trong thời gian tới cần có những bước chuyển mới nhằm tạo sức mạnh tổng hợp phát huy vai trò, hiệu quả của tín dụng CSXH theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW, coi Chỉ thị như kim chỉ nam của hoạt động tín dụng CSXH, trên cơ sở đó không ngừng nâng cao nhận thức và hành động, quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Chỉ thị số 40-CT/TW đã đề ra; tiếp tục ưu tiên, cần đổi mới ngân sách địa phương để ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy

Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh



Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều biết và thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa bảo đảm minh bạch, chặt chẽ đồng thời kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tác nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tận dụng lợi ích nguồn vốn vay; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của Ngân hàng CSXH...

Bà Phí Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng



Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Hoàng (Đông Hưng) hiện đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ cho vay gần 5 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Hoàng chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ các tổ tiết kiệm và vay vốn đến các hộ gia đình vay vốn bảo đảm việc triển khai cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng và việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các hội viên nhất là các hội viên nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý đôn đốc các thành viên vay vốn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn...

Ông Vũ Đình Khởi, cán bộ Hội Nông dân phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình



Trong bối cảnh hiện nay, mức cho vay tối đa của một số chương trình không còn phù hợp, đặc biệt là chương trình cho vay giải quyết việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Chính vì thế, thời gian tới, các bộ, ngành trung ương xem xét, để xuất Chính phủ nâng mức cho vay của một số chương trình; đồng thời, có chính sách cho vay tín dụng ưu đãi đối với các hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; xem xét, điều chỉnh kéo dài thời hạn cho vay và bổ sung một số đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội phù hợp với thực tiễn.

thác đầu tư từ ngân sách địa phương chiếm 15% tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện tín dụng CSXH, bảo đảm quản lý tốt nguồn vốn nhận ủy thác, chủ trọng làm tốt công tác nhận diện, xác nhận đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay

có hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ sở đó xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo...

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt cùng sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và người dân, tin rằng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-

CT/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công, tạo động lực để người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

MINH HƯƠNG

Đổi mới tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới



Sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt đang được các địa phương quan tâm mở rộng.

Là một trong những tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tổ chức sản xuất có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Xác định rõ điều đó, những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phát triển sản xuất, phát huy thế mạnh, xây dựng các mô hình tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ

tầng nông thôn, quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) luôn quan tâm thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất nhằm định hướng, hỗ trợ người dân phát triển hình thức sản xuất phù hợp, bền vững và nâng cao giá trị sản xuất. Ông Chu Công Dụng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết, tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh và thị trường ổn định là hướng đi đúng đắn để phát triển nông nghiệp

bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, con người. Do đó, địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, chỉ đạo có hiệu quả mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa nếp Tam Xuân ở vụ mùa, diện tích đạt 50ha từ đó xây dựng được sản phẩm OCOP nếp Tam Xuân An Thanh; xây dựng vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc cánh đồng thôn Thượng với diện tích 5ha. HTX DVNN duy trì thực hiện tốt 5 dịch vụ sản xuất cho hộ thành viên, tổ chức ký hợp đồng sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản

phẩm, sản lượng thóc được tiêu thụ qua hợp đồng liên kết chiếm trên 30% tổng sản lượng sản phẩm chính của HTX. Với những đổi thay tích cực, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 68,5 triệu đồng.

Để xây dựng thành công NTM kiểu mẫu, xã Bình Định (Kiến Xương) đã phát huy lợi thế có diện tích đất nông nghiệp lớn; tập trung quy hoạch các vùng cánh đồng lớn sản xuất chuyên canh nhằm tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu xây dựng chuỗi liên kết giá trị. HTX SXKD DVNN xã là đơn vị duy nhất có tới 12 khâu dịch vụ trong hoạt động sản xuất với tổng số vốn hơn 20 tỷ đồng. Các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đã cơ bản hình thành chuỗi khép kín từ thủy lợi, làm đất, gieo mạ, cấy, chăm sóc, thu hoạch, sấy khô, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Khâu dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, HTX đã quy hoạch 7 vùng sản xuất với tổng diện tích hơn 350ha ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa giống, lúa chất lượng cao cho các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với

sản xuất tự do. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX cho biết: Góp sức xây dựng NTM, HTX đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, bảo đảm ổn định đầu ra cho thành viên. HTX đã xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa theo hướng hữu cơ diện tích 14,2ha có 85 hộ tham gia, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, khép kín từ khâu giống lúa, tổ chức cấy, bón phân hữu cơ, sử dụng thuốc trừ sâu bệnh sinh học, các dịch vụ phục vụ sản xuất, thu mua, sấy khô, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, vùng sản xuất theo tổ hợp tác tự nguyện.

Thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn

với xây dựng NTM; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM được ban hành và mang lại hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và bố trí nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một chuyên dịch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn toàn diện và đúng hướng. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 15.424 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Toàn tỉnh hiện có 355 HTX nông nghiệp, 6 tháng đầu năm 2024 có thêm 3 HTX thành

lập. Doanh thu bình quân của 1 HTX ước đạt 1,6 tỷ đồng/năm. Có 53 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng được gần 60 thương hiệu có nhãn mác bao bì là các đặc sản tại các địa phương được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3, 4 sao. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các HTX nông nghiệp đã từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong phát triển chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; là tiền đề quan trọng thúc đẩy hình thành các tổ hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản quy mô nhỏ và vừa tại các địa phương.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ

sung nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới so với giai đoạn trước trong đó có tiêu chí tổ chức sản xuất. Đây là thách thức không nhỏ với các địa phương trên chặng đường xây dựng NTM. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất cũng như thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó ưu tiên các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

NGÂN HUYỀN



250 HTX DVNN trên địa bàn tỉnh có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.